

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 จะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้น โดยบุคคลนั้นต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้น ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลือกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วย 2. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 2.1. เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 3 หรือ 2.2 ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และจัดการการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

- U ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
- U ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
- U วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล